
สรุปการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี  

คร้ังที่ 8/2๕๕9 

วันจันทร์ที่ 31  ตุลาคม ๒๕๕9 

ณ ห้องประชุมแม่โจ้ 80 ปี ชั้น 1 อาคารส านักงานอธิการบดี  

-------------------------------------------- 

รายชื่อกรรมการผู้มาประชุม      ต าแหน่ง 

๑. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร  ยศราช                อธิการบดี   

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศริิพร   กิรตกิารกุล   รองอธิการบดี 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  ศริิโภคากิจ   รองอธิการบด ี

4.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน  บัวจูม   รองอธิการบดี 

5. อาจารย์รชฏ  เชือ้วิโรจน์     รองอธิการบดี 

6. อาจารย์อภชิาติ  สวนค ากอง     รองอธิการบด ี

7. อาจารย์ชัช พัชรธรรมกุล     รองอธิการบดี 

8. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง   รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 

9. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น   ผูช่้วยอธิการบด ี

10. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์  นักหล่อ   ผูช่้วยอธิการบด ี

11. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา  ตั้งตระกูล    ผูช่้วยอธิการบดี  

12. อาจารย์สุดเขต สกุลทอง     ผูช่้วยอธิการบดี 

13. นายปิยะวัฒน์  ยาวิชัยชูลาภ    ผูช่้วยอธิการบดี 

14. นางปราณี  พันธุ์วุฒิ     ผูอ้ านวยการกองกลาง เลขานุการ 

15. นางพัชรี  ค ารินทร์      หัวหนา้งานประชุม   ผูช่้วยเลขานุการ  
 

รายชื่อกรรมการที่ไม่มาประชุม (ติดราชการ)  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา   รองอธิการบดี 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์พาวิน  มะโนชัย    รองอธิการบด ี

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

นางจินดา  จันที       ผูอ้ านวยการกองแผนงาน 

 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชุม                                                                              

นางสาวกิรยิา  ทิพย์โอสถ     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

 

 

 



๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.3๐ น. 
 

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม

ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

๑.  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   

  ไม่ม ี
 

2. รับทราบสรุปการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี  

      คร้ังท่ี 7/2559 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม  2559  และคร้ังท่ี 8/2559 เมื่อวันท่ี 31  

      ตุลาคม 2559 
 

  ที่ประชุมรับทราบและรับรองสรุปการประชุมตามที่เสนอ  

 

3. รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี 
 

 3.1 รายงานผลการด าเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะที่ประชุมรองอธิการบดีและ 

  ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

1) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ) 
 

1. ความก้าวหน้าการเตรยีมจัดกิจกรรมเพื่อถวายความอาลัยและเทดิพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีถวายความอาลัยและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ                 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อ        

น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมไิด้  โดยก าหนดจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
 

วันอาทิตย์ที่ ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙  

เวลา ๐6.3๐ น.  พิธีเปิดงาน “ถวายอาลัย ร้อยใจ ปั่นเพื่อพ่อ”  ณ สถานีรถไฟเชียงใหม ่ 

เส้นทางสู ่สนามกีฬาอนิทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

เวลา 10.๐๐ น.  พิธีเปิด “ครัวอิ่มอุน่ พี่เพื่อนอ้งแม่โจ”้ ณ ครัวอิ่มอุ่น หลังโรงอาหารเทิดกสิกร 

จัดโดยคณะกรรมการครัวอิ่มอุ่นพี่เพื่อนอ้ง  
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เวลา 13.00 น. การแขง่ขันฟุตบอลเทิดพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิล 

อดุลยเดช  จัดโดย ชมรมศิษย์เก่าฟุตบอลแมโ่จ้ เชยีงใหม่ สโมสรแม่โจ้ยูไนเต็ด  

จ านวน 2 คู่  ณ สนามฟุตบอล 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

- คู่แรก ทีมสโมสรแม่โจ้ยูไนเต็ด พบกับ ทีมมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

- คู่สอง ทีมศิษย์เก่า พบกับ ทีมบุคลากร ม.แม่โจ ้ 

เวลา 13.30 น.  พิธีรับมอบต้นอนิทนิล จาก ชมรมแม่โจ ้รุ่น 50 ณ สนามอินทนิล 2  

เวลา  15.00 น. พิธีอุปสมบทหมู ่89 รูป  ณ วัดห้วยเกีย๋ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

เวลา ๑8.0๐ น.  เปิดนิทรรศการและสารคดีเทิดพระเกียรต ิ“ตามรอยพ่อ กษัตรยิ์นักเกษตร”  

ณ หอ้งกระจกอาคารศูนย์กีฬากาญจนาภเิษก รัชกาลที่ 9 

เวลา ๑๙.๐๙ น.  พิธีจุดเทียนถวายอาลัย และถวายสัตย์ปฏิญาณ น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  

ณ  สนามอินทนิล  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

วันจันทร์ที่ ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

เวลา ๐๗.๐9 น. พิธีท าบุญตักบาตรพระ  จ านวน 89 รูป  ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

  ในการนี้ ได้ประชุมหารือคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อถวายความอาลัยฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

24 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมกองกลาง ช้ัน 1 อาคารส านักงานอธิการบดี พอสรุปประเด็น         

การประชุมหารอืได้ ดังนี้ 

1. พิธีเปิดงาน “ถวายอาลัย ร้อยใจ ปั่นเพื่อพ่อ” 

2. พิธีเปิดครัวอิ่มอุน่ 

3. การแขง่ขันฟุตบอลเทิดพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

4. ก าหนดการรับมอบต้นไมจ้ากชมรมแม่โจ ้รุ่น 50 

5. พิธีเปิดนิทรรศการและสารคดีเทอดพระเกียรติ “ตามรอยพ่อ กษัตรยิ์นักเกษตร”  

และพิธีจุดเทียนชัยถวายอาลัย 

6. ก าหนดการอุปสมบทหมู ่89 รูป และพิธีตักบาตร 
 

ในการนี้ รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล) ได้แจ้งว่า ตามที่ได้เข้า

ร่วมประชุมเตรียมการจัดพิธีร าลึกพระบาทสมเด็จพระเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันศุกร์ที่ 

25 พฤศจิกายน 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นั้น จังหวัดได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัย               

แม่โจ้เข้าร่วมขบวน “ธารพระทัยแผ่ผ่านทุกแห่งหน” หน่วยงานละ 50 คน ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 

2559 เวลา 16.00 น. ณ สนามสมโภชเชยีงใหม่ 700 ปี ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

 



๔ 

 

ที่ประชุมรับทราบและขอความร่วมมือรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี บุคลากร       

ทุกคณะ/ส านัก เข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัด  
 

ส าหรับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าขอให้กรรมการทุกฝ่าย

ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ ทั้งนี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ควรสื่อสารทุกกิจกรรมให้มีความชัดเจน 

เพื่อให้งานด าเนนิเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  

1. ตรวจสอบค ากล่าวถวายอาลัยใหถู้กต้อง  

2. สถานที่ในการจัดนิทรรศการควรจัดบริเวณห้องกระจกศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาล

ที่ 9 ทั้งนี้ หากสามารถจัดนิทรรศการไว้จนถึงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจะเป็นไปได้หรอืไม่ 

3. การกล่าวเปิดกิจกรรมต่าง ๆ หากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีให้

จัดเตรียมโพเดียมเพื่อวางค ากล่าวในทุกกิจกรรมด้วย 

4. ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมต้องจัดท าก าหนดการทุกกิจกรรมให้ชัดเจนเป็นปัจจุบัน 

รวมทั้งการแต่งกายในแตล่ะกิจกรรมและสื่อสารให้ชัดเจน  
 

2. รายงานความก้าวหน้าการจัดงาน “ ตามรอยพ่อ กษัตรยิ์เกษตร ”  

วันท่ี 18-23 กุมภาพันธ์ 2560 
 

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล) ได้รายงานความก้าวหน้า       

การจัดงาน “ตามรอยพ่อ กษัตรยิ์เกษตร” ระหว่างวันที่ 18-23 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้ 

1. กิจกรรมการจัดงาน 

     1. กิจกรรมเทิดพระเกียรต ิ“กษัตรยิ์เกษตร” ณ โดมแผ่พชืน ์

2. เปิดฐานเรยีนรู้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

3. การประชุม/สัมมนา องค์ความรูข้องคณะ/ส านัก 

4. การน าผลผลิตภายในมหาวิทยาลัย (ส านักฟารม์/โครงการอุตสาหกรรมอาหาร

อินทรีย์/คณะ-ส านักต่าง ๆ) และภายนอก (อาทิ เครือขา่ย การผลิตตา่ง ๆ /โครงการหลวง) 

 2. ความก้าวหน้าและการวางแผนด าเนินการใน 4 ประเด็น 

  1. การพัฒนาและการวางแผนการผลติในพื้นที่ 907 ไร่ และส านักฟาร์ม 

      อ าเภอพร้าว 

  2. โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

  3. เกษตรทฤษฎีใหม ่(10 ไร่) 

  4. ศูนย์การเรียนรู้ 35 ไร่ (เกษตรล้านนา) 

 

 



๕ 

 

 3. MAIN STREAM กาดแม่โจ้ 

     ผูร้ับผิดชอบกิจกรรมในพืน้ที่/ 4 งานหลัก 

  1. พืน้ที่ 907/1,200 ไร่ ( ส านักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ )  

      (รองอธิการบดี (อาจารย์รชฎ เชือ้วิโรจน์) / นายสรเดช จันทร์เที่ยง ) 

  2. พืน้ที่ 35 ไร่/10 ไร่ เกษตรทฤษฎีใหม ่ 

                                   (รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย) /ผูอ้ านวยการส านักวิจัย 

      และสิ่งเสริมวิชาการการเกษตร/ ว่าที่รอ้ยตรีสมบูรณ์ ระดม ) 

  3. พืน้ที่บ้านโปง 

      รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา/รองอธิการบดี  

              (รองศาสตราจารย์ ดร.ศริิพร กิรติิการกุล) / นางมิ่งขวัญ แดงสุวรรณ 

  4. กาดแมโ่จ้ (รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สวนค ากอง) / ผู้อ านวยการ 

              กองอาคารและสถานที่) 

 5. ผลติภัณฑม์หาวิทยาลัยแมโ่จ้  (รองอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตาจารย์พาวนิ มะโนชัย)/ 

         ผูช่้ยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน ์นักหล่อ ) 

 6. การบริหารจัดการ (รองอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศริิโภคากิจ/ 

         ผูอ้ านวยการส านักงานบริหารทรัพย์สิน 

 ทั้งนี้ ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานส านักฟาร์ม ( 907 ไร่/1,200 ไร่ ) และ

เริ่มจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เบื้องต้นเรยีบร้อยแลว้ 
 

 ที่ประชุมรับทราบและมอบให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล) 

สรุปงานในภาพรวม เสนอที่ประชุมรองอธิการบดีและผูช่้วยอธิการบดี (วันที่จันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559) 

  

         ๒)  รองอธกิารบดี (ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.ทองเลียน บัวจูม) 

1. ขอแจ้งวงเงนิงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณส่วนกลางของ 

 มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 

        ด้วยกองแผนงาน ได้จัดท าสรุปงบประมาณเพื่อการบริหารส่วนกลางมหาวิทยาลัย 

ประจ าปี 2560 จ าแนกตามแหล่งเงิน หน่วยงาน 3 ส านัก 1 วิทยาลัย ทั้งนี้ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2560 จะเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหาร

งบประมาณส่วนกลางมหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเบื้องต้นของส่วนกลาง

มหาวิทยาลัย ส่วนกลางส านักงานอธิการบดี ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ส านักหอสมุด และบัณฑิต

วิทยาลัยและให้หน่วยงานหลักด าเนินการ ดังนี้ 



๖ 

 

  1.  ประสานกับงานพัสดุ กองคลังเพื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้กรอบวงเงินที่

ได้รับการจัดสรรให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2559 และเริ่มด าเนินการตามสัญญาภายในวันที่ 1 

ตุลาคม 2559 

  2.  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการติดตามเร่งตัดการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (กองแผนงาน) ทุก ๆ วันที่ 5     

ของทุกเดือน เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ 

  ทั้งนี้ หน่วยงานหลักจะสามารถท าสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณได้ต่อเมื่อพระราช

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ และส านักงบประมาณให้

ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและจัดสรรเงิน เงินประจ างวดเรียบร้อยแล้ว 

โดยกองแผนงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 

 

  ที่ประชุมรับทราบ  

 

4.  เรื่องพิจารณา 
 

 4.1 พิจารณาแหล่งงบประมาณในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

    ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม เมื่อวันที่  13 พฤศจิกายน 2559 ได้ให้ความ

เห็นชอบ “แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” และขณะนีอ้ยู่ระหว่าง

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานในแต่ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

นั้น ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในแต่ละด้านเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด จึงขอน าเสนอที่ประชุมพิจารณาแหล่ง

งบประมาณขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยแมโ่จ ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 รวม 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนเงิน 16,138,760 บาท (สิบหกล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปด

พันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) และพิจารณาวันเวลาในการจัดประชุมเพื่อถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ รวมถึง

การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/ส านักฯ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 

 

 

 



๗ 

 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะว่าเนื่องจากที่ผ่านมาโครงการในลักษณะดังกล่าวใช้เงิน

เหลือจ่ายในการบริหารจัดการ ซึ่งปัจจุบันกองคลังอยู่ระหว่างการจัดท ารายงานสรุปเงินเหลือจ่ายของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ ควรให้รอข้อมูลสรุปจากกองคลังก่อน ทั้งนี้ 

นโยบายการใช้เงินเหลือจ่ายต้องตรงตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนการ

ด าเนนิงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตรท์ี่ได้ก าหนดไว้ 
 

ที่ประชุมมมีต ิดังนี้ 

1. มอบให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ) รองอธิการบดี 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม) ผู้อ านวยการกองแผนงาน และผู้อ านวยการกองคลัง วิเคราะห์

ข้อมูลการเงินใหชั้ดเจนและสรุปเสนอที่ประชุมรองอธิการบดีทราบและพิจารณา 

2. มอบใหร้องอธิการบดี ผูช่้วยอธิการบดี ศกึษาข้อมูลโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่

ได้รับผิดชอบให้ชัดเจน มีการบริหารจัดการให้เป็นรูปธรรม จัดล าดับความส าคัญให้ถูกต้อง และหารือ

ร่วมกันให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน และเสนออธิการบดีพิจารณา 

3. มอบให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม) หารือร่วมกับ         

รองอธิการบดี และผูช่้วยอธิการบดี วิเคราะหข์้อมูลความจ าเป็น ข้อด ีและข้อเสียในการจัดถ่ายทอดแผนให้

ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและครบถ้วน รวมถึง การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/ส านัก ให้วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เกิดการบูรณาการที่เชื่อมโยงในทุกมิติตามแผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริหาร

จัดการงบประมาณในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในแต่ละด้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้

งบประมาณที่มอียู่อย่างจ ากัด 

 

4.2   พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการปรับปรุงพื้นที่อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 
 

 ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะพัฒนาการท่องเที่ยวได้รับจัดสรรงบประมาณ

ปรับปรุงอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ จ านวน 10,300,000 บาท ซึ่งขณะนีไ้ด้ผู้รับจ้างแล้ว คือ หา้งหุ้นส่วน

จ ากัด เอมแบนการช่าง วงเงิน  6,759,000.00 บาท (คาดว่าจะท าสัญญาภายในธันวาคม 2559 และ

เข้าด าเนินการตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 รวม 8 งวดงาน (มค.-สค.60) ซึ่งจากการพิจารณาแล้ว

มหาวิทยาลัยไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ เนื่องจากในพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวมีที่ท าการสาขาวิชา

นิเทศศาสตร์บูรณาการ ซึ่งมติคณะกรรมการบริหารฯ ให้ด าเนินการย้ายไปช้ัน 5 อาคารประเสริฐ ณ นคร 

ซึ่งเป็นที่ท าการของคณะศิลปศาสตร์ โดยการย้ายดังกล่าวไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากเป็นที่ท าการ

ของสาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร ซึ่งจะต้องท าการย้าย

ออกไปก่อนเป็นล าดับแรก แต่ไม่สามารถด าเนินการย้ายได้เนื่องจากอาคารสราญ เพิ่มพูน มีพื้นที่ไม่เพียง

พอที่จะรองรับ  
 



๘ 

 

ดังนั้นเพื่อการด าเนินงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย     

จงึได้เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ดังนี้ 

1. พิจารณาการขอใช้พื้นที่ช้ัน 4 ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อเป็นที่ท าการและ

การเรียนการสอนสาขาส่งเสริมการเกษตร พร้อมงบประมาณสนับสนุนการย้าย วงเงิน 1 ล้านบาท 

 2. หากด าเนินการตามข้อ 1 ได้ ให้ย้ายสาขานิเทศศาสตร์บูรณาการไปแทนสาขาส่งเสริม

การเกษตร ช้ัน 5 อาคารประเสริฐ ณ นคร พร้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการย้าย วงเงิน 

2.288 ล้านบาท และส่วนประกอบอื่น ๆ  

 3. ระยะยาว เห็นควรให้คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะพัฒนาการท่อง เที่ยว และ            

คณะศิลปศาสตร์ จัดท าแผนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเรียนการสอนในอนาคต ตามรายละเอียด        

ที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการที่ เสนอ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า            

ต้องบริหารจัดการเรื่องงาน เงิน คนให้มีความรอบคอบ ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ชัดเจนเพื่อให้

การบริหารจัดการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการส ารวจอาคารที่สามารถรองรับการเรียนการ

สอนได้ในระยะยาว เช่น อาคารก าจร บุญแปง ทั้งนี้ ควรแต่งตั้งคณะท างานเพื่อส ารวจพื้นที่ วิเคราะห์

งบประมาณในการปรับปรุงอาคาร และหรือการหาพื้นที่เพื่อรองรับการสร้างอาคารเพิ่มเติม ส าหรับ

แนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น ให้คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะศิลปศาสตร์ และ           

คณะพัฒนาการท่องเที่ยวเตรียมการย้ายที่ท าการไปยังพืน้ที่ที่ได้ก าหนดไว้ และเห็นชอบให้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ให้สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตรท าการย้ายที่ท าการไปที่ ช้ัน 

4 อาคารเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์  

2. ให้ศูนย์กล้วยไม้ ฯ  จัดเตรียมพื้นฐาน ช้ัน 4 อาคาร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ                        

พระศรีนครินทร์ ให้กับสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรเพื่อใชป้ระโยชน์การเรียนการสอนต่อไป 

3. ให้สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ ท าการย้ายที่ท าการไปที่อาคาร

ประเสริฐ ณ นคร ช้ัน 5  

4. ให้คณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ และคณะผลิตกรรมการเกษตรจัดท า

แผนพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาต่อไป 

1. อนุมัตเิงินงบกลางเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการย้ายที่ท าการ ดังนี้ 

๑) การปรับปรุงพื้นที่ ช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์                          

เพื่อใช้ประโยชน์การเรียนการสอนสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร วงเงิน 1 ล้าน

บาท 

 

 



๙ 

 

๒) การย้ายสาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ ไปแทนสาขา

ส่งเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร ช้ัน 5 อาคารประเสริฐ ณ นคร วงเงิน 2.888 ล้านบาท  

ทั้งนี้ หากมีงบประมาณเหลือจ่ายหลังการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานโอนเงิน

คืนงบส่วนกลาง งบกลางมหาวิทยาลัยต่อไป 

๓) ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบการใช้ เงิน          

งบกลาง 

๔) ให้กองแผนงานโอนเงินงบกลางมหาวิทยาลัยให้กับสาขาวิชาการส่งเสริม

การเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร และสาขานิเทศศาสตร์บูรณาการคณะศิลปศาสตร์ด าเนินงานโดย

เร่งด่วน เพื่อไม่ให้กระทบกับการปรับปรุง อาคารสุวรรณวาจกกสิสิจ เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายจากการย้ายที่       

ท าการ โดยค านึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า  

2. มอบให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ทองเลียน บัวจูม) แต่งตั้ง

คณะท างานประกอบด้วย รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ) รองอธิการบดี 

(อาจารย์อภิชาติ สวนค ากอง) รักษาราชการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง) 

ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น) ผู้อ านวยการกองแผนงาน ผู้อ านวยการ    

กองอาคารและสถานที่ เพื่อวิเคราะหพ์ืน้ที่และงบประมาณเพื่อรองรับการเรียนการสอนในอนาคต  

 

 4.3 พิจารณา“ร่าง” ค าสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะท างาน 

โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและท้องถิ่นด้วยทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ

พัฒนาท้องถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจ าปี 2560  
 

  ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 

มกราคม 2558 ได้มอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร แต่งตั้ง

คณะท างานเพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการสรา้ง 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 20/2559 เมื่อวันพุธที่ 9 

พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบการด าเนินการโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาและท้องถิ่นด้วยทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษาและ

การพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลีย้ง ประจ าปี 2560   
 

 

 

 

 



๑๐ 

 

ในการนี้ เพื่อให้การด าเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย จึงได้จัดท า “ร่าง” คณะท างานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม

ด้วยแล้ว  

 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ปรับเพิ่มผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์           

พวงงามชื่น) เป็นรองประธานคณะท างาน ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบความถูกต้องและปรับคณะท างานให้

สอดคล้องกับผูบ้ริหารในปัจจุบัน 

 

4.4 พิจารณาการก าหนดอัตราก าลังเพิ่มใหม่ และการปรับเปลี่ยนต าแหน่ง/ 

โอนย้ายต้นสังกัด/ปรับค่าจ้างตามคุณวุฒทิี่สูงขึ้นของบุคลากร 
 

เนื่องด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้  (ก.บ.ม.)       

ในการประชุมครั้งที่ 20/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕๕9 ได้พิจารณามติของคณะกรรมการ   

บริหารอัตราก าลังในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/๒๕๕9 เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕๕9 ในกรณี

การก าหนดอัตราก าลังเพิ่มใหม่ และการปรับเปลี่ยนต าแหน่ง/โอนย้ายต้นสังกัด/ปรับค่าจ้างตามคุณวุฒิ       

ที่สูงขึ้นของบุคลากร ซึ่ง ก.บ.ม. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการส าหรับการก าหนดอัตราก าลังเพิ่มใหม่ 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม

ด้วยแล้ว 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 

1. การบริหารจัดการด้านบุคคลระดับส านักงานอธิการบดี คณะ /ส านัก เป็นเรื่องส าคัญ 

ดังนั้น ควรวิเคราะห์อัตราก าลังทั้งหมดให้ชัดเจน และสอดคล้องกัน บุคลากรสายสนับสนุนควรวิเคราะห์

ตามต าแหน่งพื้นฐานและวิเคราะห์ตามภาระงานเป็นหลัก โดยน าข้อมูลพื้นฐานมาวิเคราะห์เพื่อหาเกณฑ์

กลางในการบริหารจัดการด้านบุคคลใหถู้กต้อง ทั้งนี ้ควรมีแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะกลางและระยะ

ยาว รวมถึงการก าหนดอัตราเพิ่มใหม่ ควรพิจารณาตามภาระงานของแต่ละหน่วยงานให้มคีวามเหมาะสม  

  2. การปรับเปลี่ยนต าแหน่งและการโอนย้ายต้นสังกัด หากมีการออกนอกระบบ การ

โอนย้าย ควรพิจารณาจากความก้าวหน้าในสายอาชีพให้เหมาะสม เพื่อจัดคนให้ เหมาะสมกับงาน และมี

ความสุขในการท างานมากยิ่งขึน้ ทั้งนี้ การย้ายต้นสังกัด อาจเป็นไปได้  ๒ กรณี คือ ๑. เพื่อความก้าวหน้า

ในสายอาชีพ ๒. เพื่อปรับทัศนคตใินการปฏิบัติงาน  

 

 



๑๑ 

 

  3. การปรับค่าจา้งตามคุณวุฒิที่สูงขึน้ ให้ปรับไปตามความจ าเป็นของงาน ให้วิเคราะห์งาน

เป็นหลัก โดยต้องวิเคราะหใ์ห้ครอบคลุมในทุกมิติ  

 4.5 พิจารณา “ร่าง” นโยบายการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 

ตามที่ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) ได้จัดท า “ร่าง” นโยบายการ

บริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยบุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด 

และบุคลากรทุกคนและทุกระดับในมหาวิทยาลัยยึดถือและปฏิบัติงานตาม “ปรัชญามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

(MJU Philosophy)” คือ “มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มี

คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน” โดยมี

แนวทางปฏิบัติที่เรียกว่า “ค่านิยมหลัก (MJU Core Value)” โดยมีเป้าหมาย คือให้บุคลากรเป็น         

“คนดี – คนเก่ง” เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ โดยมหาวิทยาลัย

มุ่งมั่นบริหารงานบุคคลโดยครอบคลุม “หลักการพื้นฐานด้านการบริหารงานบุคคล” 7 ประการ      

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล         

ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ได้ก าหนดไว้ เช่น การเลื่อนขั้น การก าหนดบทลงโทษ การให้

รางวัล การโยกย้าย เป็นต้น ต้องมีนโยบายรองรับใหชั้ดเจนครบถ้วน จัดท าสรุปใหก้ระชับ มีบริบทชัดเจน  
 

   ที่ประชุมมีมติให้น าเสนอคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามล าดับ 

 

 4.6 พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขอใช้พื้นที่ส านักงานชลประทานเพื่อก่อสร้าง 

อาคารและบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยาการทางน้ า 
 

ตามที่คณะกรรมการวางแผน และบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 

5/2558 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบการเบิกจ่ายงบกลางเพื่อก่อสร้างอาคารและ

บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 1,939,800 บาท (หนึ่งลา้นเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) และ

ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  20/2558                   

เมื่อวันที่ 25 พฤศจกิายน 2559 ให้ใชเ้งินงบกลางมหาวิทยาลัย นั้น  

 เนื่องจาก พื้นที่การก่อสร้างอาคารและบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเป็นพื้นที่ของกรมธนารักษ์    

ซึ่งมอบให้ส านักงานชลประทานเชียงใหม่เป็นผู้ดูแล ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดี 

(รองศาสตรจารย์ ดร.สุรัตน์ นักหล่อ) และผู้อ านวยการส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร             

เป็นผู้ประสานงานเพื่อขอใชพ้ืน้ที่ดังกล่าว นั้น 
 



๑๒ 

 

มหาวิทยาลัยได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงานชลประทานว่าไม่สามารถอนุญาตให้ใช้พื้นที่

ดังกล่าวได้ เนื่องจากส านักงานชลประทานจะใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างคลองส่งน้ า ในการนี้ ได้มีการประชุม

หารือร่วมกับส านักงานชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 ซึ่งส านักงาน

ชลประทานฯ ไม่สามารถใหใ้ช้พื้นที่ดังกล่าวได้ ทั้งนีไ้ด้เสนอให้มหาวิทยาลัยหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการ

ใช้พื้นที่ดังกล่าวต่อไป ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบให้รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สวนค ากอง) หารือ

ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและสรุปเสนอที่ประชุมรองอธิการบดีและ              

ผูช่้วยอธิการบดี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา 

 

 4.7 พิจารณาแนวทางการขอใช้พื้นที่ในโครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจาก 

พระราชด าร ิ(พื้นที่ 201 ไร่ ) จากกรมป่าไม้ 
 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการขอใช้พื้นที่ใน

โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (พื้นที่ 201 ไร่ ) จากกรมป่าไม้ โดยมีผู้อ านวยการ

ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เป็นประธานกรรมการ โดยมหาวิทยาลัยได้จัดท าหนังสือเพื่อขอ

ใช้ประโยชน์พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสันทราย ด าเนินโครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ทั้งนี้ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด

เชียงใหม่ได้ขอให้มหาวิทยาลัยจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม คือ 1. รายงานเหตุผลและความจ าเป้นในการขอ

อนุญาตใช้ประโยชน์ (กรณีพื้นที่มากกว่า 20 ไร่) 2. เอกสารที่ยืนยันว่าโครงการพัฒนาบ้านโปงเป็น

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 3. ในกรณีที่มีการด าเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐมีความ

จ าเป็นต้องเข้าท าประโยขน์พื้นที่ป่า และจะต้องมีการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษา

สภาพแวดล้อมของพื้นที่ด้วย และส านักวิจัยฯ ได้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมและส่งให้ส านักงานทรัพยากรฯ 

เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ ยังไม่มีความก้าวหน้าการด าเนินการขอใช้พื้นที่ดังกล่าว 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า เนื่องจากยังไม่มีความก้าวหน้าการขอใช้

ประโยชน์พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสันทราย จงึมมีตมิอบใหร้องอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศริิพร 

กีรติการกุล) ตั้งคณะท างานประกอบด้วยรองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สวนค ากอง) รองอธิการบดี 

(อาจารย์รชฎ เชื้อวิโรจน์) ผู้อ านวยการส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ผู้อ านวยการกองอาคาร

และสถานที่ และหัวหน้างานวินัยและนิติการ เร่งด าเนินการหารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องและหาแนวทางการ

แก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด และสรุปเสนอที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี (วันจันทร์ที่ 26 

ธันวาคม 2559) 






